



Thái Bình

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH THÁI BÌNH
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN THÁI BÌNH

TÒA SOẠN:

13 - LÝ THƯỜNG KIỆT - THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

● ĐIỆN THOẠI: 0227.3731.308 - 0227.3735.544

0227.3733.958

● BÁO THÁI BÌNH ĐIỆN TỬ: www.baothaibinh.com.vn

● EMAIL: tsbaothaibinh@gmail.com



Đổi mới, sáng tạo trong học tập và làm theo Bác



Đổng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Ảnh: THÀNH TÂM

Sáng ngày 12/6, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đổng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 4.487 điểm cầu, trên 20.000 đại biểu tham dự.

Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có đổng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đổng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;

các đổng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; thủ trưởng một số sở, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; đại diện thường trực các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đề nghị Thủ tướng Chính phủ và Ban Tuyên giáo Trung ương tặng bằng khen năm 2023.

Nhiều mô hình hay, cách làm mới được nhân rộng

Thời gian qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quản trị, triển khai thực hiện Kết luận số 01 được các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả. Việc học tập chuyên đề toàn khóa và xây dựng chủ đề hàng năm phù hợp

với thực tiễn, yêu cầu nhiệm vụ, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị trong cả nước. Nhiều mô hình hay, cách làm mới, kinh nghiệm quý; nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, khắp các địa bàn trong cả nước được nhân rộng. Nhiều cấp ủy, cán bộ, đảng viên, người đứng đầu đã thực hiện trách nhiệm, tác phong nêu gương bằng những việc làm, hành động cụ thể, thiết thực, được nhân dân đánh giá cao, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chế độ, góp phần củng cố vững chắc thể trận lòng dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Việc học và làm theo Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ

trọng tâm, xác định khâu đột phá, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm, những vấn đề dư luận quan tâm được cấp ủy, chính quyền các cấp đặc biệt quan tâm. Đối với những vụ việc tổn động, kéo dài được dư luận quan tâm, các cấp ủy, chính quyền tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, đúng quy định. Việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân được quan tâm thực hiện kịp thời hơn, bảo đảm quy định. Kỷ luật, kỷ cương hành chính luôn được tăng cường. Các quy tắc ứng xử, đạo đức được nhân dân đánh giá cao, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chế độ, góp phần củng cố vững chắc thể trận lòng dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Việc học và làm theo Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ

(Xem tiếp trang 4)
ĐÀO QUYÊN

Phát động cuộc thi sáng tác kịch bản tiểu phẩm sân khấu chèo, bài hát chèo

Sáng ngày 12/6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức phát động cuộc thi sáng tác kịch bản tiểu phẩm sân khấu chèo, bài hát chèo. Đổng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

Tham gia cuộc thi là các tác phẩm ở thể loại kịch bản tiểu phẩm sân khấu chèo (chèo ngắn, hoạt cảnh, ca cảnh chèo...), bài hát chèo có nội dung ca ngợi truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng và những thành tựu trong công cuộc đổi mới của Đảng bộ và nhân dân Thái Bình. Đối tượng dự thi là các tác giả, nhóm tác giả chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp trong và ngoài tỉnh, từ đủ 18

tuổi trở lên. Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ sau ngày phát động đến ngày 15/10/2023. Hoạt động tổng kết và trao giải cuộc thi diễn ra vào tháng 11/2023. Cuộc thi nhằm tạo điều kiện khuyến khích các tác giả nỗ lực sáng tác nhiều tác phẩm chèo mới có giá trị. Sau cuộc thi, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban tổ chức cuộc thi sẽ lựa chọn những tác phẩm đạt giải, biên tập, xuất bản sách để sử dụng phục vụ các hoạt động tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, sinh hoạt câu lạc bộ và sử dụng trong các hội thi, hội diễn, liên hoan văn nghệ.

TU ANH

Toàn tỉnh có 44 dự án được chấp thuận, điều chỉnh chủ trương đầu tư

Đến ngày 22/5, toàn tỉnh có 44 dự án được chấp thuận, điều chỉnh chủ trương đầu tư; cấp, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký mới và tăng thêm hơn 2.286 tỷ đồng; trong đó có 26 dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế với vốn đăng ký mới và tăng thêm hơn 1.304 tỷ đồng, 18 dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu kinh tế với vốn đăng ký mới và tăng thêm hơn 982 tỷ đồng. Trong bối cảnh còn gặp nhiều khó khăn nhưng do chủ động, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác xúc tiến, thu hút đầu tư nên số lượng doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh không ngừng tăng. 5 tháng đầu năm, toàn tỉnh có 473 doanh nghiệp được cấp mới giấy

chứng nhận đăng ký kinh doanh với số vốn đăng ký 2.926 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2022.

Thời gian tới, tỉnh đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, các tuyến giao thông kết nối để tạo động lực thu hút đầu tư; tiếp tục xúc tiến, mời gọi các nhà đầu tư lớn, có thương hiệu, uy tín đầu tư vào tỉnh; tăng cường các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; thực hiện hiệu quả cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp gia nhập thị trường; tháo gỡ các vướng mắc đối với dự án ngoài ngân sách; đẩy mạnh đổi mới, cải cách tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư, nhất là các thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng...

MINH HƯƠNG

Hướng dẫn tự công bố, ghi nhãn sản phẩm

Sáng ngày 12/6, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tổ chức hội nghị hướng dẫn tự công bố, ghi nhãn sản phẩm, truy xuất nguồn gốc xuất xứ và hướng dẫn giới thiệu quảng bá sản phẩm tham gia các sàn thương mại điện tử cho trên 80 chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến nông, lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, các chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản được phổ biến quy định ghi tem nhãn hàng hóa, đặc biệt 9 thông tin bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa; thực hiện truy xuất nguồn gốc và xử lý sản phẩm không bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; hướng dẫn thực hiện tự công bố chất lượng sản phẩm; quảng bá, giới thiệu sản phẩm tham gia các sàn thương mại điện tử, qua đó nâng cao giá trị, sức cạnh tranh của các sản phẩm, mở rộng kênh tiêu thụ các thực phẩm nông, lâm, thủy sản của tỉnh.

Theo đánh giá của Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, thời gian qua, hoạt động sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản của tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, một số cơ sở chưa quan tâm đến việc tự công bố sản phẩm, ghi nhãn hàng hóa và truy xuất nguồn gốc hàng hóa, thực hiện chưa đúng hoặc chưa đầy đủ. Đây là những lỗi vi phạm có quy định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Qua hội nghị, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến nông, lâm, thủy sản được nâng cao nhận thức, hiểu rõ hơn các quy định của nhà nước trong sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông, lâm, thủy sản từ đó nâng cao giá trị, hiệu quả kinh tế trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

NGÂN HUỖN

26 ngày tình nguyện cao điểm tuyên truyền, cài đặt ứng dụng VNeID và kích hoạt tài khoản định danh điện tử

Sáng ngày 12/6, Tỉnh đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh tổ chức phát động 26 ngày tình nguyện cao điểm tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, cài đặt ứng dụng VNeID và kích hoạt tài khoản định danh điện tử.

Trong 26 ngày cao điểm, các cấp bộ đoàn, hội, đoàn viên, thanh niên tập trung đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương, chính sách, quy định về chuyển đổi số; tuyên truyền Đề án 06 của Chính phủ và dịch vụ công trực tuyến; lợi ích, mục đích, ý nghĩa của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến và tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNeID. Đồng thời, thành lập, duy trì các đội thanh niên tình nguyện, thanh niên xung kích chuyển đổi số, nòng cốt là cán bộ đoàn, cán bộ, công chức, viên chức làm hạt nhân tuyên truyền, hướng dẫn người dân đăng ký, kích hoạt sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 1, mức độ 2. Bên cạnh đó, chủ động tham mưu, góp ý đưa ra các giải pháp giúp thúc đẩy công tác chuyển đổi số, ứng dụng chuyển đổi số trong việc triển khai các phong trào, chương trình hoạt động của đoàn, hội.

KUÂN PHƯƠNG

AN TOÀN BỮA ĂN TẬP THỂ

Đừng để "mắt bò mới lo làm chuồng"

(Xem trang 3)



Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Hương Thảo (Vũ Thu) chuẩn bị các suất ăn ca cho người lao động.